

*

TÀI LIỆU THAM KHẢO SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11/2019

I. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1.

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

(Tiếp theo và hết)

1.3. Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

1.3.1 Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên

Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần 90 năm đã qua, cả hôm nay và mai sau. Vì vậy, phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng vững mạnh. Đảng có mạnh cách mạng mới thành công.

Thực hiện các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột phá trên nguyên tắc giữ vững sự ổn định chính trị để phát triển đất nước. Vừa đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, bảo đảm quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; có chế tài xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm; ngăn chặn, đấu tranh, xử lý triệt để, công khai, đúng pháp luật các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tư tưởng cục bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy dự án... Vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, vừa phát huy cao độ vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân ngay từ khi xây dựng và trong quá trình thực thi chính sách, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa khi mới có dấu hiệu vi phạm. Trước mắt tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm những vụ tham nhũng phức tạp, các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực, nhất là vi phạm trong công tác cán bộ đang gây bức xúc trong xã hội, bất bình trong nhân dân.

1.3.2. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Cùng với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nêu gương của cán bộ, đảng viên là tỏ rõ sự biết ơn Bác, tự hào và nguyện làm theo Bác. Nêu gương về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nêu gương về đạo đức, lối sống trong sáng; về bản lĩnh, trách nhiệm, niềm tin. Nêu gương phải thực chất, tránh hình thức, cố tạo ra hình ảnh, phải thật sự chân thực trong công việc, cuộc sống của mỗi người lãnh đạo, bình dị, giản dị như cuộc đời của Bác.

1.3.3. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

Mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại là một dấu mốc trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở ra những điều kiện mới, thuận lợi hơn cho việc tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước lên tầm cao mới, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường thể và lực của đất nước. Để đạt được mục tiêu ấy, cần phải nhận thức đầy đủ và vận dụng đúng các quy luật phát triển, huy động được các nguồn lực của đất nước mà trước hết, quan trọng nhất là nguồn lực con người, phải có một lộ trình kế hoạch để từng bước thực hiện.

Nhân dân là mục tiêu tối thượng, đồng thời là động lực quyết định của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước của chúng ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân làm chủ. Mọi thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước đều vì hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Mọi nhiệm vụ cách mạng đều do nhân dân thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là yêu cầu xuất phát từ bản chất của chế độ ta.

1.3.4. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện cán bộ, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ cách mạng

Thực hiện Di chúc của Người và để thực hiện tốt chiến lược “trồng người”, nhằm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đạt hiệu quả; đảm bảo xây dựng đội ngũ kế cận tài đức, hoàn thành tốt trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương cần tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ, về “đổi mới nội dung, phương thức chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ... Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - Đoàn Thanh niên - xã hội trong đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt; trong đó, chú trọng nguyên tắc đào tạo gắn với bồi dưỡng, tin tưởng giao việc, tạo điều kiện để tuổi trẻ được trải nghiệm, phấn đấu và trưởng thành; xây dựng nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo quy hoạch cho trước mắt và lâu dài, “phải khéo léo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ”, “không nên coi thường cán bộ trẻ” như Hồ Chí Minh đã căn dặn.

1.3.5. Mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết quốc tế sẽ mở ra khả năng rộng lớn để vận dụng, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Vì vậy, trong thời kỳ mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định phương châm và định hướng lớn của hoạt động đối ngoại là “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển và an sinh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất. Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh... Triển khai đồng bộ hoạt động đối ngoại, cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước./.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

2. Sinh hoạt mẫu chuyên về Bác

23 BỨC THƯ BÁC HỒ GỬI NGÀNH GIÁO DỤC

Ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi bức thư đầu tiên tới các em học sinh, sinh viên, các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên ngành Giáo dục. Trong bức thư này, có một đoạn mà đến nay bao thế hệ người Việt Nam đều thuộc lòng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Sau đó, năm nào Bác Hồ cũng có thư gửi các em học sinh và các thầy, cô giáo trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tới 23 bức thư Bác đã viết gửi ngành Giáo dục, vào nhiều thời điểm như: Thư gửi các học sinh (9-1945), Thư gửi anh chị em giáo viên bình dân học vụ (1-5-1946), Thư gửi ty giáo dục, các hiệu trưởng, giáo viên và các cháu học trò Khu 10 (1-1948), Thư gửi Hội nghị Giáo dục toàn quốc (7-1948), Thư gửi Đại hội Giáo

dục toàn quốc (7-1951); Thư gửi các cán bộ, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới (15-10-1968)...

Bức thư ngày 15-10-1968 là bức thư cuối cùng của Người viết gửi ngành Giáo dục. Thời điểm này, mặc dù sức khỏe đã yếu nhưng Người vẫn đặc biệt quan tâm và tự hào về thành tựu của ngành Giáo dục. Người viết: “Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn bao giờ hết”. Bác căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt...”.

Bác Hồ rất quan tâm việc tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên - những chiến sĩ tiên phong chống nạn mù chữ. Bác viết thư gửi anh chị em giáo viên bình dân học vụ - những nhà giáo làm việc mà không có lương bổng, thành công mà không có tiếng tăm. Lòng hăng hái và nỗ lực của anh chị em đã mang lại kết quả là đồng bào ta nhiều người biết đọc, biết viết. Người khen ngợi: “Vinh dự đó thì tượng đồng bia đá nào cũng không bằng”.

Tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc (năm 1958), Bác nói, lời tâm huyết: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Bác giao nhiệm vụ cho ngành Giáo dục trực tiếp là các nhà giáo đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho Nhà nước. “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”. “Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội cho được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”. Phải xây dựng đội ngũ những người thầy giáo tốt - Thầy giáo xứng đáng là thầy giáo.

Theo quan điểm của Bác: Thầy giáo phải thật thà yêu nghề của mình, phải có đạo đức cách mạng, phải có chí khí cao thượng, phải “Tiên ưu Hậu lạc”. Nghĩa là khó khăn phải chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ; phải yên tâm công tác, phải thật thà đoàn kết, phải thương yêu các cháu như con em ruột thịt của mình; đồng thời phải “luôn luôn ra sức thi đua trong công tác và học tập, thật thà tự phê bình và phê bình để cùng nhau tiến bộ mãi”.

Trước lúc đi xa, Bác Hồ kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân bản Di chúc lịch sử, gửi gắm cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Trong Di chúc, Bác dặn: “Đầu tiên là công việc đối với con người”... “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Theo Người, thế hệ kế tục sự nghiệp sẽ là thế hệ quyết định sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta.

II. TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG

1. Kỷ niệm 102 năm Ngày Cách mạng tháng 10 Nga thành công (07/11/1917 – 07/11/2019)

2. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019)

3. Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019)

4. Kỷ niệm 64 năm Ngày Thành lập Hội chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1955 – 23/11/2019)

5. Kỷ niệm 79 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2019)

6. Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019)

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG – CHÍNH QUYỀN THÁNG 10 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Công tác cán bộ được quan tâm thực hiện; điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 15 cán bộ; bầu bổ sung 03 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Cử 03 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị-hành chính tại tỉnh; 04 cán bộ học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 12 cán bộ thi nâng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính K76 có 71 học viên được cấp bằng, đồng thời khai giảng lớp trung cấp chính trị-hành chính K89 tại huyện có 81 học viên. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm chi bộ ấp Lò Rèn-xã Tân Thuận và trường trung học cơ sở Vĩnh Phong 2, đến nay có 12/127 chi bộ tổ chức xong đại hội.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 27 đảng viên, giám sát 51 đảng viên. Hoàn thành cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU, ngày 13-6-2016 của Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Vĩnh Thuận đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020. Tiến hành 01 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức và 01 đảng viên. Tiếp nhận 01 đơn tố cáo đối với 03 đảng viên.

Mặt trận, các đoàn thể hoàn thành khảo sát việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2019. Triển khai xây dựng 25/26 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Tổ chức bình xét danh hiệu nông dân sản xuất giỏi năm 2019 có 8.849 hộ. Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đã vận động quỹ vì người nghèo được 653,859 triệu đồng.

1.2.- Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; tiến hành thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã Phong Đông đạt chuẩn nông thôn mới. Về xây dựng cơ bản, thực hiện 6 công trình, tính từ đầu năm đến nay đã triển khai 56 công trình, trong đó chuyển tiếp 16 công trình; giá trị khối lượng hoàn thành và giải ngân đạt 74,535 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường; cấp 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 23,4ha; có 326 cơ sở, doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, đạt 98,78%.

1.3. Triển khai xây dựng, sửa chữa 59 căn nhà tình nghĩa, đạt 100%, trong đó bàn giao đưa vào sử dụng 31 căn. Giới thiệu, giải quyết việc làm cho 329 lao động, nâng tổng số từ đầu năm 3.992 người, đạt 114,06% so kế hoạch. Giáo dục và đào tạo được chăm lo phát triển; Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện; khám, điều trị bệnh cho 8.067 lượt người. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao được tổ chức nhiều nơi, phục vụ thiết thực các ngày kỷ niệm truyền thống. Thành lập đoàn kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019.

1.4. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt. Thực hiện tốt các bước tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Phối hợp Công an tỉnh triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã, thị trấn (có 6/8 xã, thị trấn). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; đã điều tra, khám phá 03/03 vụ. Tổ chức tốt các hoạt động “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2019.

2. Chương trình chỉ đạo tháng 11 năm 2019

2.1. Các ban, ngành, đoàn thể huyện và đảng ủy các xã, thị trấn tiến hành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng triển khai Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 11 khóa XII đến cán bộ đảng viên. Các tiểu ban, tổ biên tập phục vụ đại hội XII Đảng bộ huyện tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Các tổ nghiên cứu chuyên đề tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề. Chỉ đạo tổ chức hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Các cấp ủy quan tâm phát triển đảng viên, gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đưa đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, nhất là làm tốt các bước theo quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ huyện và cơ sở. Làm tốt việc đưa cán bộ chủ chốt xã, áp kiểm điểm trước dân; phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình; triển khai kế hoạch tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên, phân loại tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét đánh giá cán bộ năm 2019. Hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ theo kế hoạch. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên.

Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả giám sát, tiếp xúc cử tri và tăng cường theo dõi việc khắc phục các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra các biện pháp tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực phát triển chậm, đạt thấp so kế hoạch, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức chấm điểm, xét phân loại các đoàn thể chính trị-xã hội bảo đảm đúng thực chất. Tiến hành thẩm định, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019.

2.2. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt vụ lúa đông xuân và lúa trên nền đất nuôi tôm; thường xuyên dự báo tình hình sâu bệnh để có biện pháp hướng dẫn nhân dân phòng trị kịp thời, đảm bảo đạt năng suất theo kế hoạch. Tăng cường theo dõi, quản lý các vùng nuôi tôm, gắn với thả nuôi đan xen một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch tả heo Châu Phi. Hướng dẫn nhân dân tích cực phòng chống mưa bão, lốc xoáy và kịp thời khắc phục hậu quả khi có xảy ra.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ tết dân quân năm 2020; hoàn thành thủ tục đề nghị công nhận xã Phong Đông đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán, cấp phát vốn các công trình xây dựng cơ bản, sớm hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Bồi dưỡng, khai thác có hiệu quả các nguồn thu cho ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, định mức chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2.3. Triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu giải quyết việc làm. Khảo sát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 đảm bảo đúng đối tượng.

Quan tâm chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và quản lý chặt chẽ việc cấp kinh phí, chi trả lương, phụ cấp cho giáo viên, việc dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong nhà trường bảo đảm đúng quy định; chấn chỉnh, khắc phục triệt để những vấn đề báo chí đang quan tâm có liên quan đến giáo dục. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Triển khai tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số-gia đình và trẻ em; tăng cường phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Duy trì tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao; hoàn thành việc kiểm tra, công nhận các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa bảo đảm đúng thực chất.

2.4. Duy trì nghiêm công tác trực chỉ huy, xử lý công việc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Tiếp tục thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Tổ chức xét, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan và nhân dân chủ động phòng, chống cháy nổ. Chỉ đạo thực hiện tốt Công văn 651-CV/HU, ngày 18-10-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HUYỆN TRONG THÁNG 10/2019

1. Ngày 02/10/2019, Huyện ủy Vĩnh Thuận tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và đề ra chương trình chỉ đạo quý IV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh, chỉ đạo toàn diện huyện Vĩnh Thuận đến dự, đồng chí Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

2. Sáng ngày 04/10/2019 Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) huyện Vĩnh Thuận tổ chức ra quân hưởng ứng “ ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2019”. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng tổ chức diễu hành và phát loa tuyên truyền trên tuyến đường Quốc lộ 63 từ cầu Ngã Sáu về ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong và tuyến đường từ Bưu điện huyện đến Cây xăng Lê Hùng Ny, ấp Ruộng Sạ 1, xã Vĩnh Phong.

3. Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hoạt động Tết Quân – Dân năm 2020 tại xã Phong Đông. Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm sự kiện tập kết ra Bắc tại Vàm Chấn năm 1954. Sáng ngày 05/10/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình đi thực tế sáng tác và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử trong sự kiện “tập kết 200 ngày đêm” nhằm bổ sung chất liệu cho quá trình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật.

4. Ngày 07/10/2019 UBND huyện Vĩnh Thuận sơ kết công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế-xã hội quý III năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới

5. Ngày 08/10/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Khoá X nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp quý III năm 2019. Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND hai cấp tại các Kỳ họp và đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn cần tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm thực tốt chức năng, quyền hạn của mình được giao.

6. Ngày 09/10/2019, UBND huyện Vĩnh Thuận tiến hành tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng, tổ phó, Thư ký Tổ NDTQ nhiệm kỳ 2019-2021 và Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố và các chức danh Tổ NDTQ đạt theo yêu cầu đề ra. dịp này Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có tích tích tốt trong công tác bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019-2024.

7. Ngày 10/10/2019, chi bộ ấp Lò Rèn, xã Tân Thuận tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Đại hội điểm cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của huyện để rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại trong huyện tổ chức đại hội. Đại hội đã bầu chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Trường tái đắc cử làm Bí thư chi bộ và bầu 05 đ/c dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII.

8. Chiều ngày 11/10/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Lý luận Chính trị học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Câu lạc bộ Lý luận Chính trị). Cũng trong dịp này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam" nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và Lễ phát động "phong trào chống rác thải nhựa" nhằm ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra.

9. Sáng ngày 12/10/2019, chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2, xã Vĩnh Phong tiến hành đại hội chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2022, đây là chi bộ được huyện ủy chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn huyện. Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào chi ủy chi bộ khoá mới, 7 đồng chí tham gia đoàn đại biểu dự ĐH

đảng bộ xã Vĩnh Phong lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Chim - Hiệu trưởng Trường được đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ bí thư chi bộ.

10. Ngày 14/10/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính K76 có 71 học viên được cấp bằng, đồng thời khai giảng lớp trung cấp chính trị-hành chính K89 tại huyện có 81 học viên.

11. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí quý III và triển khai chương trình công tác quý IV-2019. Đồng chí Mai Hoàng Khởi, Bí thư Huyện ủy chủ trì. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính đã thảo luận, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực, nêu cụ thể nhiều nội dung còn vướng mắc, bất cập cần sớm được khắc phục trong công tác quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ; đồng thời góp ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện đến cuối năm 2019.

12. Ngày 23/10/2019, tại xã Phong Đông huyện Vĩnh Thuận Hội Cựu chiến binh (CCB) Tỉnh phối hợp với Hội CCB huyện, cùng chính quyền địa phương tổ chức bàn giao ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình ông Lê Văn Cầu, ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông là hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

*** Tài liệu này do Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn từ các nguồn:**

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Báo cáo số 332 ngày 29/10/2019 về tình hình hoạt động tháng 10 và chương trình chỉ đạo tháng 11 của Huyện ủy.
- Cổng thông tin, điện tử huyện Vĩnh Thuận.
- Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Huyện ủy.